
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสาม คร้ังท่ี ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ผู้มาประชุม

๑. นายกัลป๋ สะคำปีน 
๒. นายขัยณรงค์ ภู่พิสิฐ 
๓. นายศราวุฒิ ณ ลำพูน 
๔. นายธนารักษ์ วงค์ษา 
๔. นายพัฒนเดข สมบูรณ์ขัย 
๖. นายปวีณวัขร์ ศรีพงษ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๒
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๓
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน อำเภอเมือง เขต ๔บ่

๗. นางสาวเข็มเพขร สมนาคักด้ี สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๖ 
๘. จ.ส.อ.ธีระคักด้ี อุปะละสกุล สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๗ 
๙. นายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๘
๑๐. นายเฃมชาติ สุคันธวงศ์ 
๑๑. นายสุพจน์ ปินสุรัตน์ 
๑๒.นายบุญเลิศ อินบุรี 
๑๓.นายนิวัติ เพียรพนิสสัก

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๙ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง เขต ๑ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง เขต ๓ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน อำเภอแม่ทา เขต ๑บ่

๑๔. นายนัทธวัฒน์ เศวตศิรพงศ์ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน อำเภ่อแม่,ทา เขต ๒
๑๔.นายสุรขัย ขัติปีญญา 
๑๖.นายถนอม เมืองสุวรรณ์ 
๑๗. นายสุรสิทธ้ื วงศ์การณ์ 
๑๘.นายสุริยัน ปีญญา 
๑๙ .นายศิรคักดึ๋ทองยอด 
๒๐.จ.ส.อ.บุญทวี อินตาขัย 
๒๑.นายอดุลย์ มโนรมย์ข่ืน 
๒๒. นายหิรัญ ขัยบุ 
๒๓. นายสุวรรณ หอยแก้ว

บ่
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง เขต ๑ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง เขต ๒ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอ'บ้าน'โอ่ง เขต ๓ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๑ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๒ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๓ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๔ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านธิ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองส่อง

ผู้ลาประชุม
๑. นายสิทธิขัย มูลทา สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอทุ่งหัวข้าง



๒

ผูเ้ข้าร่วมประขุม
๑. ส.ต.อ.นพพร ใจพิมพ์สว่าง 
๒. นางสาวบันท'วรรณ จินามา 
๓. นายอุเทน วีระคำ 
๔. นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 
๔. นายวิชัย บุญอุดมพร 
๖. นายวิทยา สะคำปีบ 
๗. นายชัยภัทร สะคำปัน 
๘. นายวรชัย อุตตมชัย 
๙. นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ 
๑๐.นายเสริมชัย ล้ีเขียววงศ์ 
๑๑. นางสุดสงวน จักร์คำ 
๑๒.นายดรุณพัฒน์ อินดี 
๑๓.นางณัขขา สิทธิไพศาล 
๑๔.ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี

แทน ท้องถ่ินจังหวัดลำพูน 
ผู้ช่วยครู
ศึกษานิเทศก์ขำนาญการพิเศษ 
นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ท่ีปรึกษานายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ท่ีปรึกษานายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ลำพูน 
เลขานุการองศ์การบริหารส่วนจังหวัด 
(เลขานุการสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน)

๑๔.นางวลัยพร สิริคง 
๑๖. นายสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์ 
๑๗. นายพิทักษ์ อ่อนน้อม 
๑๘.นางสาวเอ่ียมสิริ สุริยะ 
๑๙.นางสาวณปภัข อุตตมชัย 
๒๐.นายพิเดซ จันทร์สิริ 
๒๑. นางปณิตา สิงหนาถ 
๒๒.นางอุไรวรรณ ชันปัญญา 
๒๓. นางอริศรา อินยาศรี 
๒๔.นางธัญญา หวันชัยศรี 
๒๔.นางวรรณรดา สิงห์แก้ว 
๒๖.นางปิยะบุช ปีนตาสุข 
๒๗.นายธงชัย ศรีธิหล้า

ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประขาซน
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
นักจัดการงานท่ัวไปขำนาญการ
นักจัดการงานท่ัวไปขำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



๓

เลขานุการสภาฯ - การประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม คร้ังท่ี ๑ ที่จะเริ่มในเวลานี้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ได้ดำเนินการตามข้อ ๒(ร: ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๔๔๗ แกไขเพ ิ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที่ ๒) พ .ศ .๒(ร:(ร:๔ โดยม ีสมาข ิกสภาองค ์การบร ิห าร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ลงนามและเข ้าร ่วมประข ุมจำนวน ๒๓ ท่าน เม ื่อท ี่ประข ุมพร้อมแล้ว 
จึงขอเรียนเขิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จุดธูป เทียน บูขาพระรัตนตรัย 
พร้อมท้ังทำหน้าที่ประธานสภา ดำเนินการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ีสาม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕:๖๔ ตามระเบียบวาระการประขุมต่อไป

ประธานสภาฯ - “วันนี้สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ได ้เข ้าร ่วมประข ุมท ั้งหมด ๒๓ ท่าน ซ ึ่งม ีผ ู้เข ้าร ่วมประข ุมไม ่น ้อยกว ่าก ึ่งห น ึ่ง  ถ ือว ่าครบ 
องค์ประขุมแล้ว จึงขอเปีดการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม 
คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ณ บัดน้ี

-ขอเขิญท่านรองประธานสภาฯ ท้ัง ๒ ท่าน'ขึ้นบัลลังค์
เพ่ือทำหน้าท่ีรองประธานสภาฯ ด้วยครับ

- เช ิญ เลขาน ุการสภาฯ อ ่านประกาศสภาองค ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ 
สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔

เลขานุการสภาฯ - ประกาศสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน
เร่ือง เรียกประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสาม ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔

ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้;สนอ 
ญัตติและเรื่องอื่น  ๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน พิจารณาเห็นแล้วว่ามีความจำเปีน เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ในการบริหารงาน การดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่กฎหมาย 
กำหนด

ฉะนั้น อ า ศ ัย อ ำ น า จ ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า  ๒๔ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๔๖๒ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงเรียกประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสาม ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ มีกำหนด ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๔ 
เป็นต้นไป จ ึงประกาศให ้ทราบโดยท ั่วก ัน  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ก ันยายน พ .ศ .๒๔๖๔ 
นายกัลปี สะคำบีน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ผม ขอเร ิ่ม ดำเน ิน การป ระข ุม ตาม ระเบ ียบ วาระ
ดังต่อไปน้ี



ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- วันน้ีมีเร่ืองท่ีจะแจ้งให้ทราบ ๓ เร่ือง ดังน้ี 

เรื่องที่ ๑ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ได้มีมติเห็นขอบให้รับโอนทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคพัสดุนั้น ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 
องค ์การบร ิหารส ่วนจังหว ัดลำพ ูน และโรงเร ียนบ ีาแบ ี องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน  
จีงฃอทำพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มอบพัสดุดังกล่าว ซ่ึงประกอบด้วย

๑) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท๊อปเทล เพาเวอร์ 
๒) นายอุเทน วีระคำ 
๓) นางสาวบุญยาพร วัตจันทร์ 
จ ึง ข อ เร ีย น เช ิญ ท ั้ง  ๓ ท ่าน ไ ด ้เข ้าห ้อ งป ร ะ ช ุม  

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อทำพิธีมอบใบประกาศฯ และเพื่อเปีนเกียรติขอเรียนเชิญ 
ท่านอนุสรณ์ วงค์วรรพ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เปีนผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ 
ให้แก่ท้ัง ๓ ท่านครับ

ใน น าม ข อ ง อ ง ค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด ล ำพ ูน  
ขอกราบขอบพระคุณทั้ง ๓ ท ่านท ี่ได ้อน ุเคราะห ์เคร ื่องคอมพ ิวเตอร ์และเคร ื่องพ ิมพ ์เลเซอร ์ 
ให้แก่โรงเรียนสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนด้วยครับ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
ร่วม1ปรบมือเพื่อเปึนเกียรติครับ

เรื่องที่ ๒ เนื่องด้วยในปีนี้มีข้าราขการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ได้ปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ครบเกษียณอายุราชการ จำนวน ๒ ท่าน จังหวัดลำพูนและ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราขการทั้ง ๒ ท่าน เป็นผู้ที่ปฏิบัติราขการ 
ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเอาใจใส่ต่อหน้าที่ เพื่อประโยขน์ทั้งขององค์กรและของพี่น้องประขาขน 
ด้วยดีเสมอมา ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจึงขอมอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ 
เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ข้าราขการท้ัง ๒ ท่านดังกล่าว ซ่ึงประกอบด้วย

และทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน
๑) คุณปณิตา สิงหนาท ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน

๒) คุณอุไรวรรพ ขันบีญญา ตำแหน ่งห ัวหน ้าฝ ่าย 
กิจการสภา สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข อ เร ีย น เช ิญ ท ่า น ท ั้ง ส อ ง เพ ื่อ ร ่ว ม พ ิธ ีร ับ ม อ บ
ประกาศเกียรติคุณ และขอเรียนเชิญท่านอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับท้ังสองท่านครับ

เช ิญ ท ่าน น ายกองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน  
ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรติแก'ข้าราขการทั้งสองท่าน 
ด้วยครับ



เรื่องที่ ๓ ตามท ี่องค ์การบริหารส ่วนจังหว ัดลำพ ูน 
ได้ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยซน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่น สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ให้เป็นวิถีการเคารพสิทธิมนุษยซนให้ดียิ่งขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้บูรณาการ 
ความร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ จำนวน ๑ ราย 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่ได้ตั้งเบีาหมายไว้ 
จึงซอแจ้งให้ท่ีประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้รับทราบ

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๓ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ กำหนดให้ 
สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประขุมสภาทุกคราว ฃี่งบัดนี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประขุม 
ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประขุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประขุมได้พิจารณา 
รับรอง

- ต ่อ ไ ป เป ็น ก า ร ร ับ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ข ุม  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ .ศ.๒๕๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔ มีสมาซิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประขุมหรือไม่

ประธานสภาฯ - ถ้าโม่มี ถือว่าที่ประขุมรับรองรายงานการประขุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๘ กันยาน ๒๕๖๔

- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ ญ ัตต ิขออน ุม ัต ิขยายเวลาเบ ิกจ ่ายเง ินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรณีมิได้ก่อ 
หนี้ผูกพัน ไว ้เบ ิกจ ่ายในป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
(เพิ่มเติม)

๕



ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ 
ญ ัตติขออน ุม ัต ิขยายเวลการเบ ิกจ่ายเง ินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒£๖๓ 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้ 
สมา1ซิท,ๆ  ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ก่อนที่จะพิจารณาญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

งบ ป ระมาณ รายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ .๒(£๖๓ กรณีมิได้ก ่อหนี้ผ ูกพัน ไว ้เบ ิกจ ่าย 
ในปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๕ (เพ ิ่มเต ิม) ขอแก ้ไขรายละเอ ียดโครงการตามบ ัญขีโอนตั้งจ ่าย 
เป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางธุรการ ดังน้ี

รายการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฯ ของกองช่าง 
หน้า ๑ ลำดับที่ ๑ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๓๖ ข้อ ๑๖ 
ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอม่วง หมู่ท่ี ๒ เขื่อมบ้านอุโมงค์ หมู่ท่ี ๑ ตำบลอุโมงค์ 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเปลี่ยนแปลงข้อความจาก “หน้า ๓๖ ข้อ ๑ ๖ ” เปลี่ยนเป็น 
“บัญขีโอนเงินครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย.๖๓ หน้า ๓๖ ข้อ ๑ ๖ ”

ร า ย ล ะ เอ ีย ด ป ร า ก ฏ ต า ม เอ ก ส า ร  จ ึงข อ แ จ ้งให ้ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ทุกท่านทราบ ต่อไปเป็นการแถลงญัตติ

ตามที่ องค ์การบริหารส ่วนจังหว ัดลำพ ูนได ้อน ุม ัต ิ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๓ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ไว ้เบ ิกจ ่ายใน ป ีงบ ป ระมาณ  พ .ศ .๒๕๖๕ ไปแล้ว จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเง ินท ั้งส ิ้น  
๑๖,๕๑๒,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านห้าแสนหนื่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ต่อสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ในคราวประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสภามืมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ น้ัน

เน ื่องจากการตำเน ิน การต าม โครงการข ้อบ ัญ ญ ัต ิ 
งบประมาณรายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๓ และบัญชีโอนเงินงบประมาณตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไม่สามารถดำเนินก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน 
ในวันทำการส ุดท ้ายของป ีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๔ (วันพฤหัสบดี ท่ี ๓๐ ก ันยายน ๒๕๖๔) 
แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการและใช้จ่ายเงินงบประมาณ



๗

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปในปีงบประมาณ 
พ .ศ .๒๕๖๕ (เพ ิ่ม เต ิม ) กรณ ีม ิได ้ก ่อหนี้ผ ูกพ ัน ห มวดค ่าท ี่ด ินและส ิ่งก ่อสร ้าง รวมทั้งสิ้น 
จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑ ๖ ,๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .-บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
ตามบัญชีรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้จัดส่งให้สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ทุกท่านแล้ว

โ ด ย ถ ือ ป ฏ ิบ ัต ิต าม ระ เบ ีย บ ก ร ะ ท รว งม ห าด ไท ย  
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ “ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่าย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มิความจำเป็นจะต้องไข้จ่ายเงินนั้น 
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา 
หน่ึงปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ 
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว 
ท่ีทำไห้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าว 
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้
เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน

เม ื่อ ส ิ้น ส ุด ร ะ ย ะ เว ล าก าร ก ัน เง ิน ต าม ว ร ร ค ห น ึ่ง
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่าย 
จากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนน้ันตกเป็นเงินสะสม”

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอญัตติ 
ข อ อ น ุม ัต ิข ย าย เว ล าเบ ิก จ ่าย เง ิน งบ ป ร ะ ม าณ ร ายจ ่าย  ป ระจำป ีงบ ป ระมาณ  พ .ศ .๒๕๖๓ 
กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) เพื่อให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่
- ถ ้า ไ ม มี่ ต ่อ ไ ป จ ะ เป ็น ก าร ล งม ต ิก ่อ น จ ะ ล งม ต ิ

ขอไห้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประขุมด้วยครับ
- มีสมาขิก ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประขุม 
•สมาข ิกท ่านใด อน ุม ัต ิให ้ ข ยาย เวล าเบ ิก จ ่าย เง ิน  

งบประมาณ รายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๓ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบ ิกจ ่ายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ตามที่ท่านนายกๆ เสนอ โปรดยกมือ ๒๑ เสียง



-สมาซ ิกท ่านใด อน ม ัต ิให ้.ข ย าย เวล าเบ ิก จ ่าย เง ิน  
งบประมาณ รายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๓ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบ ิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ - เสียง

ผลการลงมติ
- อนุมัติ ๒๑ เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสยง ๒ คน
- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติขออนุม ัต ิก ันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒(£๖๔ กรณีมิได ้ก ่อหนี้ผ ูกพ ันไว้ 
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕' (เพิ่มเติม)

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ฃ่ีงรายละเอียดได้ส่งให้สมาซิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ก ่อ น ท ี่จ ะ พ ิจ • า ร ณ า ญ ัต ต ิข อ อ น ุม ัต ิก ัน เง ิน  

งบประมาณ รายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ พ .ศ.๒£๖๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบ ิกจ่ายใน 
ป ีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๕ (เพ ิ่ม เต ิม) ขอแก ้ไขรายละเอ ียดโครงการตามบ ัญ ช ีโอนต ั้งจ ่าย 
เป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางธุรการ ดังน้ี

รายการขออนุมัติกันเงินฯ ของสำนักปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด หน้า ๑ ลำดับท ี่ ๑ หมวดค่าคร ุภ ัณ ฑ ์ ตามบ ัญ ช ีโอน เง ิน งบ ป ระมาณ รายจ ่าย 
คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้า ๓๒ ข้อ ๔ รายการกล้องถ่ายภาพความร้อน 
สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermal Imager) จำนวน ๒ เครื่อง  ๆ ละ ๒๖๙,๐๐๐.- บาท 
เพ่ือใช้สำหรับคัดกรองบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนและประซาซน ที่มาติดต่อราซการ 
ในการบ ีองก ันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเซื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) 
จำนวนเงิน ๕๓๘,๐๐๐.- บาท ขอเปลี่ยนแปลงข้อความจาก “ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์” เปลี่ยนเป็น
“ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์”



ร า ย ล ะ เอ ีย ด ป ร า ก ฏ ต า ม เอ ก ส า ร  จ ึง ข อ แ จ ้ง  
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ทุกท่านทราบ ต่อไปเป็นการแถลงญัตติ

ตามที่ องค ์การบริหารส ่วนจังหว ัดลำพ ูนได ้อน ุม ัต ิ 
ก ันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบ ิกจ่าย 
ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ไปแล ้วจำนวน๘ โครงการจำนวนเงินทั้งส ิ้น๑๔,๘๘๑,๒๐๐.-บาท 
(สิบสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ในคราวประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี 
พ .ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยสภามีมติอนุม ัต ิให ้ก ันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ น้ัน

เน ื่องจาก การดำเน ินการตามโครงการข ้อบ ัญ ญ ัต ิ 
งบประมาณรายจ ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และบัญชีโอนเงินงบประมาณตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงิน 
ได้ทันในวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (วันพฤหัสบดี ท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มิความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการและใข้จ่ายเงินงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงจะต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๒ โครงการ 
จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๘ ,๐๒ ๑,๙๒ ๐.- บาท (หนึ่งร ้อยสิบแปดล้านสองหมื่นหนึ่งพ ันเก ้าร ้อย- 
ยี่สิบบาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอียดขออนุมัต ิก ันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้จัดส่งให้สมาซิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทุกท่านแล้ว

โ ด ย ถ ือ ป ฏ ิบ ัต ิต าม ระ เบ ีย บ ก ร ะ ท รว งม ห าด ไท ย  
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ .๒๕๔๗ และที่แก ้ไขเพ ิ่มเต ิมถึง (ฉบับที่ ๔) พ .ศ .๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคแรก 
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็น 
จะต้องใข้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอญัตติ 
ขออนุม ัต ิก ันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
พิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะอภิปราย หรือไม่
- เชิญท่านนิวัติ ครับ



๑๐

นายนิวัติ เพียรพบัลสัก - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนิวัติ เพียรพนัสสัก 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอแม่ทา

ขออนุญาตเรียนสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยัง 
ผู้เก ี่ยวข้อง ก่อนที่จะลงมติในวาระที่ ๔ เก ี่ยวก ับการก ันเง ินงบประมาณ รายจ่ายป ี ๒£๖๔ 
ซึ่งในบทสรุปน้ันมีอยู่ทั้งหมด ๔ กอง ได้แก่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองข่าง กองการศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม ทั้งหมด ๔ หน่วยงาน รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๘,๐๒๑,๙๒๐.- บาท 
ซึ่งในส่วนนี้ผมไม่ได้ติดใจสงสัย แต่อยากสอบถามว่าการกันเงินงบประมาณตามรายละเอียดนั้น 
ก ็จะม ีการบอกถ ึงเห ต ุผลว ่าเห ต ุใดถ ึงต ้องก ัน เง ิน งบประมาณ  แต่ในส่วนกองช่างน ั้นด ูแล ้ว 
ไม่ปรากฏเหตุผลของการขอกันเงิน และอีกประการหนึ่งกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ก็ไม่มีรายละเอียดแจ้งไว้ ก็อยากเรียนสอบถามก่อนที่จะพิจารณาลงมตินั้น ว่าเหตุใดในส่วนของกองช่าง 
ไม่มีเหตุผลประกอบ และกองการศึกษาไม่มีรายละเอียดขี้แจง ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เซิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในประเด็นข้อสอบถามของท่าน 
สมาซิกฯ น้ี ขอให้ทางท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ข้ีแจงด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดฯ ครับ

นายเสริมขัย ลี้เขียววงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเสริมขัย ลี้เขียววงศ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ขออนุญาตขี้แจงที่ประชุมสภาฯ โครงการที่ขอกันเงิน 
งบ ป ระม าณ รายจ ่าย  ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ .๒๔๖๔ กรณีมิได้ก ่อหนี้ผ ูกพัน ไว ้เบ ิกจ ่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ จำนวนท้ังหมด ๖๒ โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน ๑๑๘,๐๒๑,๙๒๐.- บาท 
เป็นรายการตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งหมด เหตุผลก็จะเหมือนกันทุกรายการ คือเนื่องจากมีระยะเวลา 
การดำเนินการที่กระขี้นซิด ทำให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายใน วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ 
จึงมีความจำเป็นต้องขอกันเงินแบบไม,ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน แต ่อาจเป ็นเพราะทางงานธุรการ 
ไม่ไต้ลงในช่องเหตุผลให้ครบถ้วน ขออนุญาตนำเรียนครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ท่านนิวัติ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม1 เชิญครับ



ร)ร)

นายนิวัติ เพียรพนัสสัก - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนิวัติ เพียรพนัสสัก 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอแม่ทา

ขอบคุณท่านปลัดฯ ที่ได้ข ี้แจงประเด็นข้อมูลเหตุผล 
ให้ได้รับทราบนะครับ แต่ในส่วนประเด็นของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๗ โครงการ 
ซึ่งไม่ปรากฏรายละเอียดประกอบ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด เอกสารตกหล่นหรือสมาขิกท่านอื่น 
ได้รับเอกสารครบและของผมตกหล่นหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ท่านเขมขาติ มีอะไรจะเพิ่มเติมครับ เชิญครับ

นายเขมชาติ สุคันธวงศ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเขมชาติ สุคันธวงศ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๙ อำเภอเมือง

ขออนุญาตเสริมในประเด็นนี้ครับ ก ็อยากทราบว่า 
โครงการทั้งหลายที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขอกันเงินไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ น้ัน มีบิญหาอุปสรรคอันใดถึงยังไม่ได้ดำเนินการ ขอขี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบด้วย 
เพราะไม ่ม ีรายละเอ ียดประกอบให ้ทราบได ้ว ่า เหต ุใดถ ึงย ังไม ่ดำเน ินการในช ่วงระยะเวลา 
ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ฃออนุญาตขี้แจงท่านเขมชาติ สุคันธวงศ์ โครงการ
ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนขออนุมัติกันเงินในระเบียบวาระนี้ เป็นโครงการที่ได้พิจารณา 
โอนลดงบประมาณของปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อนำมาตั้งเป็นรายการใหม่ 
ซ ึ่งม ีมต ิท ี่ประข ุมสภาฯ พ ิจารณาอน ุม ัต ิผ ่านไป เมื่อวันที่ ๘ ก ันยายน ๒๕๖๔ ท ี่ผ ่านมา 
ตามที่ท่านปลัดขี้แจงไว้ ซึ่งต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจะดำเนินการ 
ซ ึ่งการดำเน ินในกระบวนการน ี้ไม ่สามารถดำเน ินการได ้ท ันในวันท ี่ ๓๐ ก ันยายน ๒๕๖๕ 
ซึ่งเป็นวันสิ้นปีของปีงบประมาณ ดังน้ัน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอสภาฯ 
เพื่อขออนุมัติขอกันเงินๆ ในระเบียบวาระนี้ ขอขี้แจงท่านเขมชาติ นะครับ ในส่วนประเด็นที่ 
ท ่านน ิว ัต ิ เพ ียรพน ัสล ัก  ได ้ส อบ ถ าม โครงก ารของกองก ารศ ึกษ าศ าส น าแล ะว ัฒ น ธรรม  
จำนวน ๗ รายการ งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ซึ่งไม่ม ีรายละเอียดประกอบนั้น 
ขอฝากท่านปลัดฯ ช่วยตรวจสอบและแจ้งให้ท่ีประขุมทราบด้วยครับ

- เชิญท่านปลัดฯ ครับ



นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ตามที่ได้ตรวจสอบกับทางธุรการแล้วอาจเกิดการตกหล่น 
ของเอกสารท่ีไม่ได้แนบมาด้วย ซึ่งทางองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 
ถ่ายเอกสารประกอบที่ตกหล่น เพื่อส่งให้สมาซิกสภาฯ เพิ่มเติมในที่ประชุม ในเบื้องต้นขออนุญาต 
นำเรียนท้ัง ๗ โครงการ ดังน้ี

๑ .โครงก ารจ ัดซ ื้อรถ ต ู้ ๑๒ ที่นั่ง คันละ
๑,๓๕๘,๐๐๐.- บาท เพื่อใข้ในภารกิจของโรงเรียนบ้านป่าป๋วย, โรงเรียนนาทรายวิทยาคมและ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รวมเป็นเงิน ๔,๐๗๔,๐๐๐.- บาท

๒.โครงการจัดซ ื้อรถกระบะดีเซลขนาด ๑ ดัน 
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบื้ลแค็บ คันละ ๑,๐๙๒,๐๐๐.- บาท จำนวน ๒ คัน เพื่อใขในภารกิจ 
ของโรงเรียนบ้านป่าแป๋และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ รวมเป็นเงิน ๒,๑๘๔,๐๐๐.- บาท

๓.โ ค ร ง ก า ร จ ัด ซ ื้อ เค ร ื่อ ง ส ูบ น ํ้า แ บ บ ห อ ย โ ข ่ง  
ต ิดต ั้งบนรถลากพ ่วงแบบสองล ้อ ท่อส่ง ๘ น้ิว เพ ื่อใข ้ใน สน ามก ีฬ ากลางองศ ์การบร ิห าร 
ส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๑ เคร่ือง ราคา ๔๙๔,๐๐๐.- บาท

๔.โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑๗ ตัว 
ตัวละ ๖,๔๔๐.- บาท เพ ื่อใฃ้ลำหรับการปฏิบ ัต ิงานของสถานศึกษาในสังกัดองศ์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน รวมเป็นเงิน ๑๐๙,๖๔๐.- บาท

๔.โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๗ ตัว 
คัวละ ๒,๙๐๐.- บาท เพื่อใข้โนการปฏิบัติงานประจำสถานศึกษาสังกัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รวมเป็นเงิน ๔๙,๓๐๐.- บาท

๖. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เคร่ือง 
เครื่องละ ๑๗,๐๐๐.- บาท เพื่อใซ้สำหรับปฏิบัติงานประจำกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
รวมเป็นเงิน ๘๔,๐๐๐.- บาท

๗.โครงการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง 
เครื่องละ ๑๓,๙๙๐.- บาท ลำหรับใข้ปฏิบ ัต ิงานประจำกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
รวมเป็นเงิน ๔๔,๙๖๐.- บาท

ส ร ุป ยอ ด รวม ล ำห ร ับ รายก ารข อ งก อ งก ารศ ึก ษ า 
ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๔๒,๙๑๐.- บาท ขออนุญาตนำเรียน ในส่วนของเอกสาร 
ประกอบเพ่ิมเติม ทางเจ้าหน้าที่จะได้ถ่ายเอกสารให้กับท่านสมาซิกทุกท่านครับ ขอบคุณครับ



๑๓

ประธานลภาฯ โครงการที่ท่านปลัดได้ซี้แจงทั้งหมดนั้น เป็นโครงการ
ที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีมติอนุมัติเมื่อการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จ ังห ว ัดลำพ ูน  สม ัยสาม ัญ  สมัยท ี่สอง ครั้งที่ ๓ เม ื่อวันที, ๘ ก ันยายน ๒๕๖๔ ท ี่ผ ่านมา 
ท่านนิวัติฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายนิวัติ เพียรพนัสสัก - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนิวัติ เพียรพนัสลัก 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอแม่ทา

ขอขอบ ค ุณ ท ่าน ป ล ัดองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  
ท ี่ใดกรุณาขี้แจง เก ี่ยวก ับรายละเอ ียดโครงการต ่างๆ  เพ ื่อให ้เก ิดความสมบ ูรณ ์ของเอกสาร 
ไม่ให้เกิดการตกหล่นครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
- เชิญท่านเข็มเพชร ครับ

นางสาวเข็มเพชร สมนาศักดิ๙ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวเข็มเพชร สมนาศักดึ๋ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๖ อำเภอเมือง

ขอสอบถามโครงการในเขตรับผิดชอบของ อำเภอเมือง 
เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแอสพีลท์ต ิกคอนกรีต สายลันคะยอมหมู่ ๑ ตำบลป่าล ัก เช ื่อมต่อตำบลศรีบ ัวบาน 
งบประมาณ ๑,๓๕๗,๐๐๐.- บาท ซึ่งไม่ปรากฏว่าอยู่ในรายการโครงการ ที่ฃออนุมัติกันเงินไว้เบิกใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพราะโครงการนี้ได้รับการบรรจุ ไว้ในแผนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ก็อยากทราบว่าโครงการดังกล่าวนี้ จะมีการดำเนินโครงการ 
อยู่หรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในประเด็นข้อสอบถามของท่านเข็มเพชร สมนาศักดื้ 

ขอให้ท่านพีเดช จันทร์ศิริ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ได้ขี้แจ้งให้ท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบ 
ด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านพิเดซ ครับ



นายพิเดข จันทร์ศิริ หัวหน้าฝายแผนและงบประมาณ
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพิเดซ จันทร์สิริ 
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

- สำหรับโครงการที่ท่านสมาขิกฯ ขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านเข็มเพชร สมนศักด้ี ได้สอบถามกรณี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต 
สายทางบ้านสันคะยอม หมู'ท่ี ๑ ตำบลป่าสัก เช ื่อมตำบลศรีบ ัวบาน ที่ได้ต ั้งจ่ายไปเมือวันที่ 
๘ กันยายน ๒๕๖๔ เหตุผลที่ไม่ได้กันเงินในครั้งนี้ก็เนื่องจากว่า ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ล ำพ ูน ได ้เส น อโครงก ารด ังก ล ่าวน ี้ เพ ื่อ ข อ ร ับ งบ ป ระม าณ โค รงก ารพ ัฒ น าแล ะส ่ง เส ร ิม  
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งมาทางจังหวัดลำพูน 
ว่าโครงการดังกล่าว ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ 
๑๔ กันยายน ๒๔๖๔ ที่ผ่านมา ฉะนั้นโครงการนี้จึงไม่จำเป็นที่จะต้องกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ กิจะใข้งบงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ได้เลย ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมว่า 
ท ่านนายกฯ ได ้ส ่งโครงการท ี่ขอร ับ เง ินงบประมาณ สน ับสน ุน จำนวน ๑๑ โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น ๖๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ตอนนี้ได้รับการจัดสรรมาแล้ว ๔ โครงการ
เป ็นเง ินงบประมาณ  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- กว ่าบาท ขออน ุญ าตน ำเร ียน ท ่าน ประธาน สภาฯ
ผ่านไปยังท่านสมาขิกฯ ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ขออนุญาตให้ท่านพิเดข จันทร์คิริ ได้ช่วยขี้แจงทั้ง
๔ โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้ท่ีประขุมสภาฯ ได้รับทราบร่วมกันด้วยครับ เขิญครับ

นายพิเดช จันทร์คิริ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพิเดข จันทร์คิริ 
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

ลำหรับโครงการท่ีได้รับการอนุมัติ ท้ัง ๔ โครงการ มีดังนี้
๑. โ ค ร ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ถ น น ล า ด ย า ง ผ ิว จ ร า จ ร  

แ บ บ ย างพ าร าแ อ ส ฟ ้ล ท ์ต ิก  พ ร ้อ ม ร ะ บ บ ร าง ร ะ บ าย น ั้า  คสล. เล ีย บ ล ำ เห ม ือ ง จ ่า แ ส ้ 
ตำบลในเมือง เช่ือมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน งบประมาณ ๑๙,๒๘๑,๐๐๐.- บาท

๒. โ ค ร ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ถ น น ล า ด ย า ง ผ ิว จ ร า จ ร  
แบบพาราแอสฟัลท ์ต ิก สายทางบ ้านส ันคะยอม หมู่ ๑ ตำบลปาสัก เช ื่อมตำบลศรีบ ัวบาน 
อำเภอเมืองลำพูน งบประมาณ ๑,๓๔๑,๐๐๐.- บาท

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร 
แบบแอสฟ้ลท์คอนกรีต (Overlay) สายทางบ ้านเหล ่าแมว -  บ ้านวังสะแกง ตำบลว ังผาง
อำเภอเวียงหนองล่อง งบประมาณ ๖,๗๓๔,๐๐๐.- บาท



๔. โ ค ร ง ก าร ก ่อ ส ร ้างถ น น ค อ น ก ร ีต เส ร ิม เห ล ็ก  
สายทางบ้านหนองเงือก หมู่ท่ี ๔ ตำบลแม่แรง เชื่อมบ้านบ้าหมุ้น หมู่ท่ี ๗ ตำบลมะกอก อำเภอบ้าซาง 
งบประมาณ ๒,๒๔๑,๐๐๐.- บาท

๔.โ ค ร ง ก าร ก ่อ ส ร ้าง ถ น น ค อ น ก ร ีต เส ร ิม เห ล ็ก  
สายทางบ้านทาบ้าสัก หมู่ท่ี ๒ ตำบลทาบ้ลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เชื่อมถนนสาย ทล.๒๐๓๑ 
ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ งบบ้ระมาณ ๑,๑๒๔,๐๐๐.- บาท

รวมจำนวน ๔ โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
๓๐,๗๒๓,๐๐๐.- บาท ตอนนี้ทางจังหวัดและสำนักงบประมาณ ก ็เร ่งให ้ทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ดำเน ินการทำกระบวนการจัดซ ื้อจัดจ้าง โดยต้องให้มีการประกาศเชีญซวน 
ก่อนวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ เพื่อที่จะกันเงินเหลื่อมปี(CX) ในระบบ GFMIS ต่อไปขออนุญาต 
นำเรียนครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ท่านนายกมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
งบ ป ระ ม าณ ส ่ว น น ี้เร า เค ยไต ้ค ุยก ัน แ ล ้ว น ะ ค ร ับ  

ใ น ร ะ ห ว ่า ง ป ีก ็จ ะ ม ีง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง ร ัฐ บ า ล ส ่ว น ห น ึ่ง  ท ี่จ ะ ส ่ง ม า ใ ห ้เป ็น บ า ง ค ร ั้ง  
บางครั้งก็ใต้รับงบประมาณมาก บางครั้งก็ไต้รับงบประมาณน้อย บางครั้งก็ไม1ไต้รับงบประมาณเลย 
ใน ป ีน ี้ท างองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน  ก ็ถ ือว ่าโขคด ีท ี่ไต ้ร ับงบประมาณ ในส ่วนน ี้ 
ซ ี่งในตอนนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน ไต้เสนอไป ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท
ตอนนี้ไต้รับงบประมาณมา ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท แต่ว่างบประมาณในส่วนนี้ยังไม1สามารถ 
นำมาใฃ้ไต้ทันปีงบประมาณ พ .ศ.๒๔๖๔ ก็จำเป ็นต้องกันเงินไว้เบ ิกเหลื่อมปี ซี่งแต่ละ อบจ. 
ท่ีเสนอขอรับงบประมาณส่วนน้ีไป ก็จะไต้รับคร่ึงหน่ึงของท่ีเสนอไปทุกแห่ง ในตอนแรกที่ทางองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูนไต้กันเงินงบประมาณ เพื่อตำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ไว้น้ัน 
ก็สืบเนื่องมาจากว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไต้รับงบประมาณ 
ส่วนนี้หรือไม่ แต ่พอไต้งบประมาณส่วนนี้มา จึงไม,ม ีความจำเป ็นต ้องก ัน เง ินงบประมาณ  
ลำหรับโครงการที่ไต้รับงบประมาณนี้แล้ว ก็จะใข้งบประมาณในส่วนนี้แทน ซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่ไต้ 
อธิบายให้ทางท่านสมาชิกฯ ไต้รับทราบ เพราะทุกอย่างเร่งด่วนหมด ถ้าเราตำเนินการไม่ท ัน 
ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ งบประมาณในส่วนนี้ก็จะตกไป เข่นเดียวกับฝายบ้านโฮ่งหลวง 
ที่แต่เดิมก็ตกไป แต่ล่าสุดนี้ก ็ไต้รับงบป ระมาณ มาแล ้วประมาณ  ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท
และทั้งนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายงบประมาณจากหลายหน่วยงาน ซึ่งเราก็ต้องร่วมปรึกษาหารือกัน 
เพื่อหาแนวทางขอรับการสนับสบุน เราก็จะไต้งบประมาณในการพัฒนาข่วยเหลือพี่น้องประขาขน 
ในจังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้น ก็อยากจะท่าความเข้าใจกับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านไต้รับรู้รับทราบ 
ร่วมกันครับ ขอบคุณครับ



ประธานลภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม1 
- ถ ้า ไ ม มี่ ต ่อ ไ ป จ ะ เป ็น ก าร ล งม ต ิก ่อ น จ ะ ล งม ต ิ

ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประขุมด้วยครับ
- มีสมาซิก ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
-สมาซิกท่านใด อน ุม ัต ิให ้กันเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
(เพิ่มเติม) ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ ๒๐ เสียง

- สมาซิกท่านใด ไม,อนุมัติให้ กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
(เพิ่มเติม) ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ ใปรดยกมือ - เสียง

ผลการลงมติ
- อนุมัติ ๒๐ เสียง
- ไม,อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสีย ๓ คน
- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่๕ ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์ภารบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔

ประธานสภาฯ - ด ้ว ย น าย ก อ งค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำพ ูน
ได้เสนอญัตติขอความเห็นขอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง การเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้สภาฯ พิจารณาซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้สมาซิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 

ด่วนมาก ท่ี มท ๐ ๘ ๐ ๘ .๓ /ว๒๑๐๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางช ่วยเหล ือ 
ผู้ประกอบการโรงแรม อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวร ัส โคโรน า 2019  (โ ค ว ิด -19) แล ะห น ังส ือ ด ่วน ท ี่ส ุด  ท่ี มท ๐ ๘ ๐ ๘ .๓ /๑ ๘ ๔ ๑ ๘  
ลงวันที่ ๑๖ พ ฤศจ ิกายน  ๒๕๖๓ เรื่อง ห าร ือแนวทางช ่วยเห ล ือผ ู้ประกอบการโรงแรมฯ



ในปัจจุบันผู้พักในโรงแรมมีจำนวนลดน้อยลงจำนวนมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบธุรกิจ 
ของผู้ประกอบการโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม จึงสมควรที่จะได้พิจารณากำหนดมาตรการ 
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะการคลัง โดยการงด 
หรือลดค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ก าร จ ัด ท ำข ้อ บ ัญ ญ ัต ิอ งค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำพ ูน ใน ก าร เร ีย ก เก ็บ ค ่าธ ร ร ม เน ีย ม  
บำรุงองค ์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พ ักในโรงแรม แก้ไขเพ ิ่มเต ิม(ฉบับที่ ๓) พ .ศ .๒๕๖๔ 
ก ็เพ ื่อให ้ท ันต ่อสถานการณ ์ป ัจจ ุบ ัน  และม ีความสอดคล ้องก ับหน ังส ือกระทรวงมหาดไทย 
ท ั้งส องฉ บ ับ ข ้างด ้น  ท ี่ให ้อ ง ค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด พ ิจ าร ณ าก าร ก ำห น ด ม าต ร ก าร  
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจ 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์คลัง

เพื่อให้การบริหารจัดการด้วยเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียม 
บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย 
จึงเป็นการสมควร แก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง การเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จากผู้พักโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ .ศ .๒๕๕๖ ให ้ท ัน ต ่อส ถาน การณ ์ป ัจจ ุบ ัน  ดังนั้น จ ึงข อค วาม เห ็น ข อบ จาก  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณาให้ความเห็นขอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน เร่ือง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้กระผมขอเสนอญัตติให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ได้พิจารณาข้อบัญญัติเป็นสามวาระรวดเดียว

ประธานสภาฯ - เน ื่องจากเป็นญัตติร่างข้อบัญญัติ ซ ี่งตามระเบียบฯ
ข้อ ๔๕ กำหนดให้ที่ประขุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็น ๓ วาระ แต่ที่ประขุมสภาฯ จะอนุมัติ 
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ โดยท่านนายกฯ หรือ สมาขิกสภาจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ 
ของจำนวนผู้ท่ีอยูในห้องประขุมจะเป็นผู้เสนอ

- กรณีดังกล่าว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ได้เสนอท่ีประขุม พิจารณาสามวาระรวดเดียว

ในวาระท่ี ๑
- ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ

- มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม, ครับ 
-ถ ้าไม ่ม ีส ม าข ิกอภ ิป ราย ผมขออน ุญ าตสอบถาม 

ในกรณีที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะปรับการเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมจากร้อยละ ๓ ให้เหลือร้อยละ ๑ น้ัน อยากทราบว่าจะมีผลกระทบ 
ต่อประมาณการรายรับ ที่ได้ระบุไวในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหรือไม่ครับ



เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในประเด็นข้อสอบถามนี้ ขอให้ท่านปลัดฯ ได้ขี้แจงให้

ท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดฯ ครับ

นายเสริมชัย ลี้เขียววงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ส ำห ร ับ ป ร ะ ม าณ ก าร ใน ก าร เก ็บ ค ่าธ ร ร ม เน ีย ม  
ผ ู้เข ้าพ ักในโรงแรม ในป ีงบประมาณ  พ .ศ .๒(ร:๖๔ ทางองค ์การบร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน  
ได ้ป ระมาณ การไว ้ ๙ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .-  บาท ซ ึ่งป ราก ฏ ว ่าส าม ารถ เก ็บ ค ่าธ รรม เน ียม ผ ู้เข ้าพ ัก  
ได ้ประมาณ  ๑ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .- บาท จ าก ท ี่เก ็บ ค ่าธ รรม เน ียม เข ้าพ ัก ใน โรงแ รม ร ้อ ยล ะ  ๓ 
สำหรับปีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๕ ทางองค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน ก็ได ้ประมาณการ 
การเก ็บ ค ่าธรรม เน ียม จากผ ู้เข ้าพ ัก ใน โรงแรม ไว ้ ท ี่ประมาณ  ๙ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ . - บ าท เข ่น เด ิม  
หากคิดตามลัดส่วนก็อาจจะเก็บได้ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
แต่คาดว่าหากสถานการณ์เรื่องโควิด 19 ผ่อนคลาย ทางฝ่ายพัฒนารายได็ในส่วนของกองคลัง
ก ็จะพยายามไม่ให ้ย ิ่งหย่อนกว่าเด ิม อาจจะให้ได้ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาทเหมือนเดิม 
ก็อยู่ท ี่ฝ ่ายพัฒนารายได้ ซึ่งก็คงจะได้ข่วยกันทำงานให้เข้มแข็ง ให้ได้อย่างน้อยตามประมาณการ 
๙๐๐,๐๐๐.- บาทครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - หวังว่าจะไม่กระทบกับรายได้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูนนะครับ เพราะว ่าป ีงบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๔ ต ั้งเป ้าจ ัดเก ็บค ่าธรรมเน ียมไว ้
๙๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งแทบจะไม่มืนักท่องเที่ยวเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รัฐบาลเปีดในเรื่อง 
ของการท่องเที่ยวได้ ก็ไม,น่าจะมืป้ญหาในเร่ืองของงบประมาณครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่
- ถ ้า ไ ม มี่ ต ่อ ไ ป จ ะ เป ็น ก าร ล งม ต ิก ่อ น จ ะ ล งม ต ิ

ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วยครับ
-ม ีสมาชิก๒๓คน ถือว่าครบองค์ประชุม



- สมาขิกท่านใดเห็นควร รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จากผู้พักในโรงแรม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระที่ ๑ ตามที่ท่านนายกๆ เสนอ 
โปรดยกมือ ๒๐ เสียง

- ส ม า ข ิก ท ่า น ใ ด เห ็น ค ว ร  ไ ม ่ร ับ ห ล ัก  ก า ร  
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เร่ือง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด จากผู้พ ักในโรงแรม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ .ศ .๒๕๖๔ ในวาระที่ ๑ 
ตามที่ท่านนายกๆ เสนอ โปรดยกมือ - เสียง

ผลการลงมติ
- รับหลักการ ๒๐ เสียง
- ไม่รับหลักการ - เสียง
- งดออกเสีย ๓ คน

- การพิจาณาในวาระที่ ๒ ตามระเบียบ ข้อ ๔๕ ระบุ 
ให้ที่ประขุมสภาๆ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาๆ โดยประธานที่ประขุมสภาๆ เป็นประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ

ข้อที่ ๔๙ วรรคท้าย ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ 
ท่ีสอง กรณีพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้

ฃ้อฺ ๕๑ ในการพิจารณาให้พิจารณาเรียงตามลำดับ การ 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะที่ม ืการแปรญัตติ หรือที่ 
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่าน้ัน เว้นแต่ท่ีประขุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

- ต่อไปจะเป็นการพิจารณาเป็นรายข้อ
■ ข้อ,ท่ี ๑ มีสมาขิกท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ครับ
■ ไม่มีนะครับ
- ข้อท่ี ๒ มีสมาขิกท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ครับ
■ ไม่มีนะครับ
- ข้อท่ี ๓ มีสมาขิกท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ครับ
■ ไม่มีนะครับ
- ข้อท่ี ๔ มีสมาขิกท่านใดจะแปรญัตติหรือไม,ครับ
- ไม่มีนะครับ
- ข้อท่ี ๕ มีสมาขิกท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ครับ
-ไม่มีนะครับ
- ในวาระที่ ๒ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข



๒๐

ประธานสภาฯ - ต ่อ ไป จ ะ เป ็น ก ารพ ิจาณ าล งม ต ิ ในวาระท ี,สอง
ก่อนจะลงมติขอให้เลขาบุการสภาฯ นับองค์ประขุมด้วยครับ

- มีสมาชิก ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
- สมาชิกท่านใด เห็นด้วย กับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จากผู้พักในโรงแรม แก่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ในวาระท่ีสอง โปรดยกมือ ๒๐ เสียง

•ส ม าช ิก ท ่าน ใด  ไม ่เห ็น ด ้ว ย  ก ับ ก าร พ ิจ าร ณ า 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เร่ือง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหาร 
ส ่วนจังหวัด จากผ ู้พ ักในโรงแรม แก ้ไขเพ ิ่ม เต ิม  (ฉบับที่ ๓) พ .ศ .๒๔๖๔ ในวาระท ี่สอง 
โปรดยกมือ - เสียง

ผลการลงมติ
- เห็นด้วย ๒๐ เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสีย ๓ คน

ประธานสภาฯ - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สาม การลงมติว่า
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

•ตามระเบ ียบ ข้อ ๔๒ ระบุว่า การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มืการอภิปราย ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประขุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า จะ 
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่

•ต ่อ ไป จะเป ็น การล งม ต ิวาระท ี่ ๓ ก ่อนจะลงมต ิ 
ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประขุมด้วยครับ

- มีสมาชิก ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
•สมาช ิกท ่านใด เห ็นขอบ ให ้ตราเป ็นข ้อบ ัญ ญ ัต ิ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จากผู้พักในโรงแรม แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ โปรดยกมือ ๒๐ เสียง

•สมาชิกท ่านใด ไม ่เห ็นขอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จากผู้พักในโรงแรม แก่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ โปรดยกมือ - เสียง

ผลการลงมติ
เห็นขอบ ๒๐ เสียง
ไม่เห็นขอบ เสียง
งดออกเสีย ๓ คน



- มติสภาในครั้งน ี้ พ ็นขอบ. ให ้ตราเป ็นข้อบ ัญญ ัต ิ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จากผู้พักในโรงแรม แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๔

- ตามพระราซบ ัญญ ัต ิองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด 
พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๔๔๒ มาตรา ๔๓ บัญญัติว่า ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีมติเห็นขอบด้วยร่างข้อบัญญัติใด ให้ประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราขการจังหวัด พิจารณา

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๖

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนอาคารสำนักงานการ
กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสำพูน

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
เรื่องขอความเห็นขอบรับโอนอาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ซึ่งรายละเอียดได้ 
ส่งให้สมาฃิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด ้วยองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน  ม ีนโยบาย 

รับโอนอาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน(หลังเดิม) ภายในสนามกีฬากลาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อปรับปรุงทำเป็นศูนยไห้บริการประขาขนและการประสานงาน 
พัฒนาด้านการกีฬาของจังหวัดลำพูน ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เดิมอาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน(หลังเดิม) ดังกล่าว ดำเนินการก่อสร้าง 
โดยงบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๒ โดย บริษัท เอ็น ดี เอ็น จิเนียรื่ง- 
(๑๙๙๓) จำกัด ตามสัญญาจ้าง เลขท่ี ๔๐/๒๔๔๒ ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๔๒ ตรวจรับงานจ้าง 
วันที่ ๑๓ ก ุมภ าพ ัน ธ ์ ๒๔๔๓ งบ ป ระ ม าณ ก ่อ ส ร ้างจ ำน ว น ท ั้งส ิ้น  ๙ ๑ ๖ ,๐ ๑ ๘ .-  บาท 
(เก ้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันส ิบแปดบาทถ้วน) เป ็นอาคารคอนกร ีต เสร ิมเหล ็ก  แบบขั้น เด ียว 
ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๘ เมตร บ ีจจุบ ันอาคารมีสภาพชำรุด เส ียหาย เนื่องจากได้ใช้งาน 
มาเป็นเวลานาน คณะกรรมการตรจสอบสภาพอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ 
ตรวจสอบสภาพอาคาร แล้วพบว่าอาคารชำรุดเสียหายและได้ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๘๔๐.-บาท (สามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทล้วน) รายละเอ ียด 
ตามรายงานการตรวจสอบสภาพอาคารของคณะกรรมการตรวจสภาพอาคาร ที่ได้ส่งให้สมาขิกฯ 
ทุกท่านแล้ว



ข้อระเบียบฯ/ข้อหารือ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๗๘๒ 

ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการวินิจฉัยปิญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ในการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนห้องถิ่น หรือให้สิทธิอ ันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป ็นผู้ด ูแลพัสดุ ล ้าการกระทำด ังกล ่าว 
มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราขการส่วนห้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิใรั้น  ๆ ได้ 
ต่อเมื่อได้รับความเห็นขอบจาก สภาหน่วยการบริหารราขการส่วนห้องถิ่นและเป็นไปตามระเบียบอื่น 
ที่เก่ียวข้อง

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ส่วนท่ี ๑ การเก็บ การบันทึก 
การเบิกจ่าย

ข้อ ๒๐๒ การบ ร ิห ารพ ัส ด ุของห น ่วยงาน ของร ัฐ  
ให้ดำเนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่มีระเบียบของทางราขการหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ 
งานก่อสร้าง งานจ้าง ที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

การเก็บและการบันทึก
ข้อ ๒๐๓ เม ื่อ เจ ้า ห น ้า ท ี่ไ ด ้ร ับ ม อ บ พ ัส ด ุแ ล ้ว

ให้ดำเนินการ ดังต่อไปน้ี
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี 

แยกเป็นขนิดและแสดงรายการตามตัวอย่าง ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยให้มีหลักฐาน 
การรับเข้าบัญขีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีนโยบายที่จะพัฒนา 
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดประโยขน้แก'ประขาขน 
ที่มาใช้บริการ และให้เป็นศูนย์ประสานงานพัฒนาการกีฬาของจังหวัดลำพูนให้ก้าวหน้าต่อไป 
จ ีงม ีความประสงค ์จะขอร ับโอนอาคารด ังกล ่าว แต ่เน ื่องจากอาคารด ังกล ่าวม ีภาระต ิดพ ัน  
การซ่อมแซมตัวอาคารให้อยู่ในสภาพดี การรับโอนอาคาร จึงต้องเสนอให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนให้ความเห็นขอบ ต่อไป

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปราย หรือไม่
- ถ ้า ไ ม มี่ ต ่อ ไ ป จ ะ เป ็น ก าร ล งม ต ิก ่อ น จ ะ ล งม ต ิ

ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประขุมด้วยครับ
- มีสมาขิก ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
- สมาขิกท่านใด เห็นขอบ ให้รับโอนอาคารสำนักงาน

การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ ๒๐ เสียง
- สมาขิกท่านใด ไม่เห็นขอบ ให้รับโอนอาคารสำนักงาน

การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพน ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ - เสียง



เอ๓

ผลการลงมติ
- เห็นขอบ ๒๐ เสียง
- ไม่เห็นขอบ - เสียง
- งดออกเสีย ๓ คน
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๗

ระเบียบวาระที่ ๓1 - เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระอื่น  ๆ มีสมาซิกท่านใดอภิปรายหรือไม'
- เขิญท่านธีระศักดิ๋ ครับ

จ.ล.อ.ธีระศักด อุปะละสกุล - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ธีระศักดี้ อุปะละสกุล 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๗ อำเภอเมือง

เนื่องจากในการเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส ่วนจังหวัดลำพ ูนท ี่ผ ่านมา ผมเป ็นคนหนึ่งท ี่ได ้ลงสมัครรับเล ือกตั้ง เพ ราะม ีความต ั้งใจว ่า 
น่าจะดีกว่าการเมืองระดับเทศบาล เพราะว่าได้เข้ามาในการเมืองระดับที่สูงขี้น ครอบคลุมไปทุกตำบล 
ในพื้นที่ ผมก็ได้รับปากกับพี่น้องประขาขนว่าหากได้รับการเลือกตั้งแต่แล้ว ขอให้ช่วยดูแลเรื่อง 
ลำนํ้าแม่สารของตำบลศรีบัวบานด้วย เพราะว่าลำนํ้าแม่สารนี้ เป็นเขตติดต่อระหว่างตำบลป่าสัก 
และตำบลศรีบ ัวบาน ซ ึ่งม ืผ ักตบชวายาวเป ็น ระยะทาง ๒ -  ๓ กิโลเมตร และม ืความหนา 
สัตว์นํ้าไม'สามารถขึ้นมาหายใจได้ ล้มตายไปเป็นจำนวนมาก ประขาขนที่อาศัยอยู่ตั้งแต่บ้านฃัวแคร่ 
ถึงฝายมหาโขคหน้าวัดเสาหิน ก็ไม่สามารถที่จะใข้ประโยชน์จากลำนํ้าแม,สารได้ เน ื่องมาจาก 
มืผักตบขวาและวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมาก ก็ฃอเข้าสู่ประเด็นข้อสอบถามนะครับ

ประเด ็นท ี่ ๑ ผม ได ้ท ำเร ื่องม าย ังองค ์การบ ร ิห าร 
ส่วนจังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เพี่อขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
หรือกองช่างหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในลำนํ้าแม่สาร ตั้งแต่หน้าวัดเสาหิน 
ฝายมหาโชคไปจนสุดบ้านชัวแคร่ ซึ่งทางกองช่างก็ได้ดำเนินการนำเสนอผู้บริหารและได้รับการอนุมัติ 
ให้ดำเนินการได้ ผมเองก็ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับทางกองช่างลงสำรวจพื้นที่ 
เพี่อวางแผนการดำเนินการก็สรุปได้ว่า จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ ๑๐ วัน ซึ่งต่อมา 
ทางกองช่างก็ได้แจ้งว่าโครงการกำจัดผักตบชวาดังกล่าวนี้ มีพื้นที่ทับกับโครงการขุดลอกฝายมหาโชค 
ซึ่งเป็นโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท ระยะทางความยาว 
ประมาณ ๕๐๐ เมตร ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็แจ้งว่า ขอดำเนินการขุดลอกฝายมหาโชค 
ตามโครงการเดิมให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงจะสามารถดำเนินการขุดลอกล0านํ้าแม่สารในระยะทาง 
ท่ีเหลือได้ โครงการน้ีก็เงียบไปไม่ได้ดำเนินการ ผมก็อยากขอสอบถามว่า โครงการขุดลอกผักตบชวา 
ลำนํ้าแม่สารเดิม ที่มืพื้นที่ดำเนินการทับกับโครงการขุดลอกฝายมหาโชคนี้ ขณะนี้ได้ดำเนินการถึง 
ช้ันตอนไหนแล้ว



ประเด ็นท ี่ ๒ โครงการจ ัดซ ื้อ เร ือกำจ ัดผ ักตบ ขวา 
งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่ง ไม,ทราบว่าขณะนี้ 
ได้ดำเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้ว

ประเด็นที่ ๓ เป็นข้อหารือท่านประธานสภาผ่านไปถึง 
ผู้เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากพ่ีน้องประขาขนผู้นำท้องถิ่น ได้เข้ามาปรึกษาหารือกับผม เพี่อขอให้แจ้งมายัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ว่าขอให้ข่วยเร่งดำเนินโครงการต่าง  ๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 
เพราะท ี่ผ ่านมาน ั้นการดำเน ินการมีความล่าข ้า ประกอบกับข่วงนี้ม ีฝนตกหนักนํ้าทะลักท่วม 
ด ัน ผ ักตบ ขวาเข ้าลำเห ม ือง เข ้าไปในเขตของหม ู่บ ้านป ีดพ ื้นท ี่ต ่าง  ๆ จนพ ี่น ้องประขาขน 
ต้องไปข่วยกันกำจัดผักตบขวาเอง ในส่วนที่ลามเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน ก็เลยขอฝากมายังผู้เกี่ยวข้อง 
ข่วยเร่งดำเนินการกำจัดผักตบขวาด้วย ตั้งแต่หน้าฝายมหาโขคหรือหน้าวัดเสาหิน ไปถึงบ้านขัวแคร่ 
หมู่ท่ี ๔ ตำบลศรีบัวบาน ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร ขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง 
ผู้เกี่ยวข้องด้วยขอฝากสอบถาม ๓ ประเด็น ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ผมขออน ุญ าตข ี้แจง ท ่านธ ีระศ ักด อ ุปะละสกุล
กรณีท่ีท่านได้สอบถามผ่านไลนํกลุ่มสมาซิกสภาฯ ซ่ึงคณะผู้บริหารไม่ได้อยูในไลนํกลุ่มของสมาซิกสภาฯ 
และสมาซิกสภาฯ ในไลน์กลุ่มทุกท่าน ก็มีความประสงค์อยากทราบข้อมูลเข่นกัน ผมเลยได้แนะนำ 
ให้ท่านได้อภิปรายสอบถาม ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพี่อที่ทางผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะได็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและขัดเจนครับ ขออนุญาตขี้แจงครับ

- เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์กไรบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ใน ป ร ะ เด ็น เร ื่อ ง เร ือ ก ำจ ัด ผ ัก ต บ ข ว าข อ ให ้ท ่าน  

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ขี้แจงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างให้ท่านสมาซิกฯ ได้รับทราบ 
ว่าในกระบวนการข้ันตอนน้ัน ได้ดำเนินการถึงข้ันตอนไหนอย่างไรแล้วครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ครับ

นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติท ุกท่าน ดิฉันนางสาวเอี่ยมสิริ สุริยะ 
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ลำหรับโครงการชุดลอกฝายมหาโขคตอนนี้ ได้ผู้รับจ้าง 
เร ียบร ้อยแล ้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอสิ้นปีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๔ ก ็จะได้แจ ้งให ้ผ ู้ร ับจ ้าง 
มาทำส ัญ ญ า ในส ่วน ของเร ือกำจ ัดผ ักตบขวา ขณ ะน ี้อย ู่ระห ว ่างป ระกาศผลผ ู้ขน ะและ 
อยู่ระหว่างเว ้นระยะไว้ตามระเบ ียบ เพี่อให้ผู้ขายได้อุทธรณ์ ซึ่งก็ได้ บริษัท อีโค มารืน จำกัด



ทั้งนี้หากไม่มีการอุทธรณ์ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ นี้ ก็สามารถทำสัญญาได้ จึงเรียนที่ประขุม 
เพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ใน ป ร ะ เด ็น ข ้อ ส อ บ ถ าม ท ี่ ๑ น ั้น ก ็จ ะ ค งจ ะ ไ ด ้ 

เริ่มดำเนินการในระยะเวลาอันใกล้น ี้ หากดำเนินการเซ็นสัญญาได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
ก็สามารถท่ีจะดำเนินการได้ทันที

ประเด ็นท ี่ ๒ เร ื่อง เร ือ ก ำจ ัด ผ ัก ต บ ช ว า ซ ึ่งทาง 
กองพัสดุและทรัพย์ส ินก็ได ้แจ้งต ่อท ี่ประขุมสภาฯ ว ่าได ้ดำเน ินการเซ ็นส ัญญาเร ียบร ้อยแล ้ว 
โดยทางผู้ร ับจ้างได้แจ้งว่าอ ีกประมาณ ๕ เดือน ก็จะสามารถนำส่งมอบเรือกำจัดผักตบชวาได้ 
ก็อยู่ในขั้นตอนการประกอบตัวเรือ ทั้งนี้หากมีความจำเป็นเร่งต่วน ผมก็จะได้สั่งการให้ทางกองช่าง 
นำรถแบคโฮแขนยาวออกปฏิบัติการเพื่อบรรเทาในเบื้องต้นครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปิญหาผักตบชวา 
ลำใทแม่'สา-รนี้ ผมก็อยากจะดำเน ินการแก้ไขปัญหาให้ย ั่งย ืนไปเลย ซึ่งก็ได้พยายามประสาน 
กับหลายหน่วยงาน ตอนนี้ก ็ปรากฏว่ามีม ูลนิธิอ ุทกพัฒน์ของทางทหาร ซึ่งทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ก็ได้ประสานกับมูลนิธิแล้วคาดว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทางมูลนิธิฯ จะได้ลงพ้ืนท่ี 
เพราะขณะนี้ทางมูลนิธิก็กำลังดำเนินการอยู่ที่ลำนั้าแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ วันก่อนผมก็ได้รับข้อมูล 
จากท่าน่ประธานว่าขณะนี้ลำนํ้าแม่สาร มีนั้าเน่าเสียส่งกลิ่นเหมีน'ทางมูลนิธิอุทกพัฒน์ก็จะได้เข้ามา 
เพ ื่อส ำรวจและแก ้ไขป ัญ ห าด ังกล ่าวน ี้ แต ่ก ็ม ีเง ื่อนไขว ่าท ุกองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  
ต้องให้ความร่วมมือ เพราะว่าลำน ั้าแม1สารนี้ไหลผ่านหลายพื้นที่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น 
บางพื้นที่ก ็ท ิ้งน ั้าเส ียลงในลำนั้า ซ ึ่งเราก็ต ้องท่าความตกลงกับทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ช่วงวันสองวันที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก็ได้มีโอกาสส่องเรือสำรวจลำนํ้าแม่กวง 
และก็ได้ม ีแนวทางการกำจัดผักตบชวา แต่ทั้งนี้ท ั้งนั้นก็ต ้องร่วมหารือกับทางจังหวัดเชียงใหม่ 
ในการกำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่ของแต่ละจังหวัดด้วย เพราะไม่เช่นนั้นหากทางจังหวัดเชียงใหม่ 
ตันให้ไหลมายังจังหวัดลำพูน ทางจังหวัดลำพูนก็ดำเนินการไม่จบไม่สิ้นซักที เช่นเดียวกับลำนํ้าแม,สาร 
หากดำเนินการก็ต้องให้สุดลำนั้าเลย และต้องประสานขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกพ้ืนท่ี เพื่อให้เป็นการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันครับ ขอบคุณครับ

- ท่านธีระสักด จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับประธานสภาฯ



จ.ส.อ.รีระสักพ อุปะละสกุล - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ธีระศักดี้ อุปะละสกุล 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๗ อำเภอเมือง

ผ ม ร ู้ส ึก ข อ บ ค ุณ แ ล ะ ด ีใ จ ท ี่ท า ง ท ่า น ผ ู้บ ร ิห า ร  
และส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ให้คำตอบกับผมในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ เกี่ยวกับป้ญหาความเดือดร้อน 
ของพ่ีน้องประขาขนในพ้ืนท่ีตำบลศรีบัวบาน ที่ได้ฝากเรื่องเกี่ยวกับผักตบขวานี้มาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
ท่านได้รับปากแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติต่อไปขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และอีกหนึ่งเรื่อง 
ซ ึ่งท ่าน น ายกฯ  เม ื่อ ป ร ะ ม าณ ส อ งอ าท ิต ย ์ท ี่ผ ่าน ม า ท ่าน ก ็ได ้ล งพ ื้น ท ี่ย ังบ ้าน ร ่อ งล ้าว  
เพี่อไปรับทราบโครงการชุดลอกลำเหมืองร่องล้าว ซึ่งเป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๓ 
ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ท่านนายกก็ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะบูรณาการลำเหมืองร่องล้าวนี้ 
ซ่ึงเป็นข,วงต่อมาจากลำนํ้าแม,สาร ไปสู่ตำบลเวียงยองและไหลลงสู่ลำนํ้าแม'กวง โดยท่านก็อยากจะให้ 
เป็นบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จให้เป็นที่ใข้สอย ทั้งของพี่น้องประขาขนและเกษตรกร ก็ขอขอบคุณ 
ท่านนายกฯ อีกคร้ังครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก หรือไม่
- เชิญท่านศิรศักดิ๋ ครับ

นายศิรศักดึ๋ ทองยอด - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายศิรศักดื้ ทองยอด สมาซิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้

ก ่อนอ ื่นผมขอขอบคุณ ท ่านนายกฯ คณ ะผ ู้บร ิหาร 
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงท่านประธานสภาฯ ที่ข่วยประสานงานกับทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ในข่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕:๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๖๔ 
ในข่วงเวลาที่เกิดนี้าท่วมในอำเภอลี้ ขอขอบพระคุณที่ดูแลข่วยเหลือกระสอบทราย ให้เทศบาลตำบลลี้ 
จำนวน ๔1๐๐๐ กระสอบ, เทศบาลตำบลดงตำ จำนวน ๒1๐๐๐ กระสอบ, เทศบาลตำบลวังดิน 
จำนวน ๑,๐๐๐ กระสอบ เพี่อป้องกันและบรรเทานี้าที่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่และบ้านเรือนประขาขน 
และพ ื้นท ี่การเกษตร พ ร ้อมอน ุม ัต ิเคร ื่องจ ักรเพ ี่อแก ้ไขบรรเทาถนนเส ้นทางท ี่พ ังเส ียห าย 
เป็นจำนวนมาก เพี่อให้พี่น้องประขาขนได้ใข้เส้นทางเป็นการขั่วคราว ทั้งนี้ผมได้เคยเสนอท่านนายกฯ 
ในคราวการประชุมแผน ๔ ปี เม่ือวันท่ี ๒๒กันยายน๒๔๖๔ ที่ผ่านมาไปแล้วว่า เราต้องมีการบริหาร 
จัดการนาที่ดี วันนี้นํ้าเรามีเยอะแต่เราไม่สามารถนำมาใข้ได้เพราะนํ้าเข้าท่วม เรามีบ่อเหมืองเก่าอยู่ที่ 
อ ำเภ อล ี้ จำนวน ๑๐ บ ่อป ้าเราม ี แต ่พอถ ึงหน ้าแล ้งเราขาดแคลนนํ้า เพราะเราไม,สามารถ 
นำเอาน ี้าท ี่ม ือย ู่มาใข ้ให ้เก ิดประโยชน ์ได ้ พ อถ ึงห น ้าน ํ้าน ํ้าก ็จะมาจากแม ่น ํ้าล ี้ ห ้วยแม่ลอง 
ห้วยแม่แต้ะ และห้วยแม่แวง มารวมกันทำให้นํ้าท่วมอำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเวียงหนองล่อง 
ซึ่งวิธีบริหารจัดการน้ํา ผมได้เสนอทางกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในการประชุมการจัดทำแผน 
ไว้ว่าน่าจะทำแก้มลิงเพิ่มจากที่มือยู่แล้ว ๑ ท ี่ณ  เหมืองแม่ปู หมู่ ๓ ตำบลลี้ วันนี้จะมีบ่อใหญ่อีกปอ 
ที่หมู่ที่ ๖ บ ้านแม ่ลอง ตำบลดงดำ อ ำเภ อ ล ี้ ซ ึ่ง เราสามารถต ัดน ํ้าจากห ้วยแม ่ลองลงมาได ้



๒๗

แ ต ่ข ณ ะ น ี้ย ังข าด งบ ป ระม าณ ใน ก ารด ำเน ิน ก าร  ซ ึ่ง เม ื่อ ก ล างป ีท ี่ผ ่าน ม าท ่าน ร อ งน าย ก  
ท ่าน ว ิข ัย  บ ุญ อ ุดมพ ร ก ็ได ้ให ้ท างก องช ่าง ล งพ ื้น ท ี่ส ำร ว จ แ ล ะ ได ้ว างแ ผ น ด ำเน ิน ก าร  
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดงบประมาณดำเนินการ ผมจึงอยากขอฝากท่านประธานถึงท่านนายกฯ 
ช่วยพิจารณาดำเนินการหางบประมาณเพื่อดำเนินการในส่วนนี้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานลภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม, ครับ
- เชิญท่านอดุลย์ ครับ

นายอดุลย์ มโนรมย์ช่ืน - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอดุลย์ มโนรมย์ชื่น 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๔ อำเภอลี้

ในประเด็นที่ ๑ ผมขออนุญาตฝากท่านประธานถึงท่าน 
นายกฯ เพราะว่าปีนี้ไม่เคยปรากฏ พื้นที่ตำบลนาทรายเกิดฝนตกนี้าท่วมบนยอดเขา ฝนตกต่อเนื่อง 
ประมาณหนื่งอาทิตย์ทำให้เกิดนํ้าท่วมซึมในหมู่บ้าน ถนนได้รับความเสียหาย ทางองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี และผู้นำหมู่บ้านก็ได้มาหารือว่ามีงบประมาณซ่อมแซมหรือไม่ ซึ่งผมก็ได้แจ้งไปว่า 
ย ังไม ่ม ีงบประมาณ  คงต ้องรอให ้ห มดฤด ูฝน ก ่อน เพ ราะล ้าฝน ย ังตกก ็ย ังซ ่อม แซ ม ไม ่ได ้ 
ผมก็ขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ ช่วยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เพื่อซ่อมแซมถนน 
ใน ต ำบ ล น าท รายด ้วยห าก ฤ ด ูฝ น ผ ่าน ไป แ ล ้ว  เพ ร าะ ว ่าท างห ม ู่บ ้าน ใน ต ำบ ล น าท ร าย  
ได ้ร ับความเด ือดร ้อนและลำบากมาก เน ื่องจากถนนขำร ุดเส ียหาย ท ั้งน ี้ผมเองก ็ทราบด ืว ่า 
ทางองค ์การบร ิหารส ่วนจังหว ัดลำพ ูนม ีงบประมาณ อย ู่จำก ัด แต ่เน ื่องจากพ ี่น ้องประซาขน 
ตำบลนาทรายได้รับความเดือดร้อนและฝากขอความช่วยเหลือ มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ผม ใน ฐาน ะต ัวแท น พ ี่น ้องป ระซ าซ น  ข อ อ น ุญ าต ฝ าก ท ่าน น าย ก ใน ก าร ป ร ะ ข ุม ค ร าว น ี้ 
ไม่เช่นน้ันทางพ่ีน้องประซาฃนก็จะตำหนิผมได้ว่าไม่สนใจปิญหาพ่ืน้องประซาซน

ประเด็นที่ ๒ ตามที่ท่านนายกได้อนุมัติกระสอบทราย 
เพ ี่อช ่วย เห ล ือพ ี่น ้องต ำบ ลน าท ราย โดยท ่าน น ายกมอบ ห มายให ้ผม  เป ็นต ัวแทนส่งมอบ 
ร ่วม ก ับ เจ ้าห น ้าท ี่ข อ งอ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  ซ ึ่งพ ี่น ้องป ระขาขน ต ่างก ็ด ีใจ  
และฝากขอบคุณท่านนายกฯ มา ณ ที่นี้ด้วย ซึ่งผมไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่ทางพี่น ้องประซาซน 
ฝากประสานขอความช่วยเหลือ และผมก็ได้ประสานผ่านท่านประธานสภาฯ และเจ ้าหน ้าท ี่ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และได้รับการอนุมัติและจัดส่งกระสอบทรายให้ถึงท่ี ก็ขอขอบคุณ 
มากครับ

ประเด็นท่ี ๓ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากนํ้าประปา 
หมู่ที่ ๑๔ ตำบลน าทราย อ ำ เภ อ ล ี้ จ ังหวัดลำพ ูน เป็นบ,อท ี่ผ ู้ร ับ เห มาดำเน ิน การเส ร ็จแล ้ว  
โดยงบประมาณองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นในพื้นที่ แต่ปรากฏว่านํ้าที่ดูดขึ้นมานั้นมีลักษณะขุ่นมาก 
ไม ่สามารถใฃ ้ประโยขน ํได ้ ทางองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นในพ ื้นท ี่ก ็ได ้ทำหน ังส ือถ ึงผม 
เพ ี่อประสานขอความช ่วยเหล ือมาย ังองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน ขอให ้นำเครื่องจ ักร 
อ อ ก ป ฏ ิบ ัต ิก ารช ่วย เป ่าท ่อ ป ระ ป าต ังก ล ่าว  เพ ี่อด ูว ่าน ํ้าท ี่ม ีล ักษ ณ ะข ุ่น น ี้'จะด ีข ึ้น ห ร ือไม ่



เพราะบ่อที่ทางผู้ร ับเหมาดำเนินการนั้น นั้าที่ได้ขุ่นไม่สามารถนำมาใช้ได้ ทำให้พี่น้องประขาขน 
ได ้ร ับ ค วาม เด ือดร ้อน  ผ ม จ ึงข อ ค ว าม ก ร ุณ าจ าก ท ่าน น าย ก ฯ  ช ่วยแก ้ไข บ ้ญ ห าท ี่เก ิดข ึ้น  
ให้กับพ่ีน้องประขาขนด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ใน ป ระเด ็น ป ิญ ห าน ํ้าป ระป าก ีขอให ้ท างกองช ่าง 

ได้ลงพื้นที่สำรวจ เพี่อหาแนวทางแก้ไขในเบื้องด้นด้วย ท ั้งนี้เน ื่องจากเป็นงบประมาณของทาง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้นำเครื่องจักร 
ไปเป่าท่อประปา'ให้แล้วแต่นํ้ายัง1ขุ่นอยู่นั้น ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่ดำเนินการเพี่อจัดท่าเครื่องกรองนํ้าเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ
- เชิญท่านสุวรรณ ครับ

นายสุวรรณ หอยแก้ว - เรียบประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ หอยแก้ว 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอเวียงหนองส่อง

เน ื่องจากช่วงนี้ช ่วงเด ือนกันยายน เป็นฤดูนํ้าหลาก
มีพายุเช ้าทางภาคเหนืองของประเทศไทย ผมอยู่ในเขตอำเภอเว ียงหนองส่องเป ็นท ้ายน ั้าแม ่ล ี้ 
เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว หมู่ท่ี ๗ บ้าน'วังหมุน ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง ถูกนํ้ากัดเซาะมีบ้านเรือน 
พี่น้องประขาขน ๓ ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนตัวบ้านเกือบจะตกนํ้า ในส่วนของห้องครัว 
ห้องนํ้านั้นตกนํ้า,ไปหมดแล้ว ผมได้รับทราบประมาณ๖ โมง ก็รืบไปดูและได้ประสานกับท่านนายกฯ 
เพ ี่อขอร ับการสน ับสน ุนกระสอบทรายประมาณ  ๓ ,๐๐๐ กระสอบ ซ ึ่งท ่านนายกก ็อน ุม ัต ิ 
และให้รถแบคโฮอีก ๑ คัน เพี่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประขาขน โดยได้นำรถแบคโฮ 
ดังกล่าวไปกดไม้ยูคาเพี่อบ้องกันไม่ให้นํ้ากัดเซาะตลิ่ง การดำเนินการครั้งนี้เป็นการร่วมกัน ๓ ฝ่าย 
ทั้งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่สนับสบุนกระสอบทรายและรถแบคโฮ ผมเองรับสนับสบุน 
เป็นทรายและทางเทศบาลตำบลวังผางสนับสบุนไม้ยูคา ท่าให้การดำเนินการบรรสาธารณภัยในครั้งนี้ 
สามารถดำเน ินการให ้สำเร ็จได ้ภายใน ๒ วัน ท ั้งน ี้หากการดำเน ินการส ่าช ้าพ ี่น ้องประขาซน 
คงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เพราะว่าท้ายนํ้าแม่ลี้นั้นนํ้ามาแรงมาก เพราะการไหลของนํ้า 
มีลักษณะหมุนวนด้วยท่าให้เกิดการเซาะตลิ่งพังไป เมื่อกี้ก ็ได้รับทราบจากท่านศิรศักดึ๋ ทองยอด 
ว่าที่อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง มีปริมาณนั้าฝนเยอะและคาดว่าอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอเวียงหนองล่อง



จะได ้ร ับน ํ้าจา ก ด ้น น ํ้าอำเภ อล ี้ และอำเภอท ุ่งห ัวข ้าง เพราะฉะน ั้นช ่วงน ี้ เป ็นช ่วงหน ้าฝน 
สมาชิกที่อยู่ในพื้นที่เขตแม่นั้าลี้ แม่นั้าทา และแม่นั้าปิง ก ็ต ้องคอยอยู่ในพื้นที่เพ ื่อคอยบรรเทา 
ส าธ ารณ ภ ัยให ้ก ับ พ ื่น ้องป ระข าข น  เพ ร าะ ช ่ว งน ี้น ั้าม า เร ็ว ม าก แ ล ะ ไ ป เร ็ว  เม ื่อว ัน ก ่อน  
ผมก็ได ้เช ิญท ่านนายกฯ ลงพื้นที่ บ้านวังหมุ้น หมู่ที่ ๗ ตำบลวังผาง อำเภอเว ียงห นองล ่อง 
พ ี่น ้องประขาฃนก็ร ู้ส ึกอบอุ่นใจท ี่ได ้ร ับการช่วยเหลือจาก องค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน 
ร่วมกับสมาชิกในพื้นที่และทางเทศบาลตำบลวังผาง ร่วมกัน ๓ ฝ่าย ในการบรรเทาความเดือดร้อน 
จากตล ิ่งท ี่ถ ูกน ํ้าก ัดเซาะท ี่ผ ่านมาเป ็นระยะทาง ประมาณ ๒๐๐ เมตร สึกประมาณ ๔ เมตร 
ก็ได้ใช้กระสอบทรายท้ังหมด ๗,๐๐๐ กระสอบ จากที่ขอรับการสนับสนุนครั้งแรก ๓,๐๐๐ กระสอบ 
และขอร ับการสน ับสบ ุน เพ ิ่มอ ีก  ๔ ,๐ ๐ ๐  กระสอบ โดยใข ้แรงงาน ของพ ี่น ้องป ระขาขน  
ร่วมกับฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลวังผาง และผมขอขื่นขมพนักงานขับรถแบคโฮ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ช่วยขับรถแบคโฮจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. ตอนเข้า ๘.๓๐ น. 
ก็อยู่หน้างานแล้ว ผมขอขมเขยพนักงานและท่าน ผอ.กองช่าง มา ณ ท่ีนี้ด้วย ซึ่งในการแก่ไขปีญหา 
ที่ผ่านมานี้คงจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ส่วนหนึ่งสำหรับปีนี้ ในระยะยาวผมก็ได้ประสาน 
กับทางโยธาจังหวัดลำพูน เพี่อสำรวจทำเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแบบถาวร โดยเรียงกล,องเกเบี้ยน 
งบประมาณ ๑ ๙ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  กว่าบาท ซ ึ่งทางจ ังหว ัดลำพ ูนได ้พ ิจารณาอน ุม ัต ิเร ียบร ้อยแล ้ว 
คาดว่าจะเร ิ่มดำเน ินการได ้ในป ีงบประมาณ พ .ศ .๒๔๖๖ และพ ี่น ้องประขาขนตำบลวังผาง 
ก ็ฝากขอบค ุณ ท ่านนายกฯ ท ี่ได ้อน ุม ัต ิเคร ื่องจ ักร เพ ี่อให ้ความช ่วยเหล ือพ ี่น ้องประขาขน 
ได้อย่างทันทํวงที พี่น้องประขาขนขาวตำบลวังผางมีความรู้สึกอบอุ่นใจ เพราะเห ็นการทำงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่ต ั้งใจทำงานอย่างรวดเร็ว เพราะเรื่องน ี้ต ้องดำเน ินการ 
ด้วยความรวดเร็ว หากส่าข้าไปประมาณวันสองวันความเสียหายที่เก ิดขึ้นกับพี่น ้องประขาขน 
ก ็จะม ีมาก เพ ราะค วาม เส ียห ายเป ็น ระยะท างท ี่ก ว ้างแล ะเก ิด ข ึ้น อ ย ่างรวด เร ็ว  เม ื่อวานน ี้ 
ผม เองก ็ได ้ข อร ับ ก ารส น ับ ส บ ุน รถแบ ค โฮ จ าก ท างอ งค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  
เพ ี่อข ุดหญ ้าข ุดสวะท ี่ตำบลหนองยวง บร ิเวณลำเหม ืองหนองยวง เน ื่องจากม ีสภาพต ื้น เข ิน 
เนื่องจากไม่ได้ทำการขุดลอกมาเป็นระยะเวลาประมาณ ๑๐ กว่าปี ทำให้ลำเหมืองมีหญ้าขึ้นปกคลุม 
ท ั้งน ี้ห าก ใข ้แรงงาน พ ี่น ้อ งป ระข าข น ใน ก ารแผ ้วถ างข ุด ล อ ก  ก ็จะ ได ้ระ ยะท างท ี่ส ่าข ้า  
หากได ้เคร ื่องจ ักรจากทางองค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูนแล ้ว ก ็จะทำให ้การดำเน ินการ 
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ผมก็ขอยกย่องท่านนายกอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ที่ท่านตัดสินใจบริหารจัดการ 
การแก่ไขป้ญหาได้อย่างรวดเร็วและลงพื้นที่ดูงานตลอดอย่างสมํ่าเสมอ พี่น้องประขาขนต่างก็ขื่นขม 
และฝากขอบคุณท่านนายกฯ มา ณ ท่ีน้ีครับ ขอบคุณครับ



๓๐

ประธานสภา - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- เชิญท่านถนอม ครับ

นายถนอม เมืองสุวรรณ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายถนอม เมืองสุวรรณ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอบ้านโอ่ง

จากกรณ ีโรค โคว ิด-19 ระบาด ณ บ ้านห ้วยห ละ 
ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโอ่ง เม่ือก่อนเป็นหมู,บ้านเดียวแต่เนื่องจาก มีจำนวนประขากรเป็นจำนวนมาก 
เลยแยกหมู,บ้านออกมาอีก ๒ หมู,บ้าน คือบ้านใหม่ศรีบุญเรือง และบ้านใหม่พัฒนา พี่บ้องขาวบ้าน 
เป็นขาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงแต่อยู่ในพื้นราบได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี บางส่วนประกอบอาขีพรับจ้าง 
สำหรับสถานการณ ีโควิด-!9 ที่แพร่ระบาดในหมู,บ้านห้วยหละ และลามไปสู,หมู่บ้านห้วยโทก
ไปสู่หมู,บ้านป่าแป ไปสู่หมู่บ้านวังหลวง ปจจุบันที่ทราบมาตัวเลขผู้ติดเขื้อจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๘ ราย 
ทางท ่านนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ต้องประขุมกันทุกวันเวลา ๑๔.๐๐ น. 
ทางผู้ใหญ่บ้านก็มีมาตรการตั้งด่านห้ามคน เข้า -  ออก ท่าให้พิ่น้องประขาขนใน ๓ หมู,บ้านนี้ 
ไต้รับความเดือดร้อนไปตลาดก็ไม่ไต้ ที่ประขุมก็มีมติร่วมกันให้หมู,บ้านที่ไม่ม ีการแพร่ระบาด 
ท ่าอาหารเพ ื่อ เล ี้ยงหม ู,บ ้านท ี่ม ีการแพร่เข ื้อ โดยจำนวนประขากรของท ั้ง ๓ หมู่บ ้านรวมกัน 
ก็มีประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าคน วันละ ๓ ม้ือ ผมก็ไต้ประสานมายังท่านรองนายก ท่านวิทยา.' สะคำปน 
เพ ื่อ ข อ ร ับ ก ารส น ับ ส น ุน เจ ล ล ้าง .ม ือ  แ ล ะ แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์เพ ื่อ เป ็น ก าร ป อ ง ก ัน ส ่ว น ห น ื่ง  
ผมก็อยากสอบถามมายังทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนว่า จะมีแนวทางให้ความข่วยเหลือ 
ไต้อย่างไรไต้บ้างขออนุญาตหารือครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ใ น เ ร ื ่ อ ง น ี ้ เ ร า ก ็ ไ ต ้ เ ค ย ม ี ก า ร พ ู ด ค ุ ย ใ น เ ร ื ่ อ ง

การสนับสนุนถุงยังขีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมาแล้ว แต่ก็ปรากฏว่าติดในเรื่องของ 
ระเบียบขั้นตอนการให้ความข่วยเหลือ ผมเองไต้มีโอกาสสอบถามกับท่านผู้ว่าราขการจังหวัดลำพูน 
เร ื่องถ ุงยังช ีพเพ ื่อข ่วยเหลือหมู่บ ้านห ้วยหละ แต ่ท ่านผ ู้ว ่าราขการจ ังหวัดก ็แจ ้งว ่าทางกาขาด 
ไต้ลงพื้นที่ให้ความข่วยเหลืออยู่แล้ว ทั้งนี้หากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะตำเนินการอีก 
ก็จะเป็นการดำเนินการซํ้าซ้อน ทั้งนี้หากเกินศักยภาพของทางกาขาดและทำเรื่องขอความข่วยเหลือ 
มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนถึงจะดำเนินการไต้ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเอง 
ก ็ไต ้ม ีการประสานกับทางกาขาดอยู่อย ่างต ่อเน ื่อง ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ก ็ ต ้ อ ง ด ู ว ่ า จ ะ ส า ม า ร ถ เ ส ร ิ ม ใ น จ ุ ด ไ ห น ไ ต ้  ท ั ้ ง น ี ้ ใ น ส ่ ว น ข อ ง ท ่ า น ส ม า ช ิ ก ส ภ า ฯ



ก็ขอความร่วมมือร ่วมประขุมร่วมกับพ ื้นท ี่อย ่างต ่อเน ื่อง เพ ื่อจะได้ร ับทราบมติของท ี่ประขุม 
และจะได้รับทราบว่าส่วนไหนที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะสามารถดำเน ินการ 
โดยไม่เกิดซํ้าซ้อนได้ และในส่วนที่ ๒ ก็เพื่อจะได้รับทราบว่ามืส่วนไหนที่ที่ประขุมมืความต้องการ 
และเป็นอำนาจหน้าที่ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสามารถดำเนินการได้ แต่ทั้งน้ีทั้งน้ัน 
ที่ผมกำลังเร่งพิจารณาดำเนินการอยู่และก็ยังไม,ทราบว่าต้องเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่นั้น 
ก็คือเรื่องขุดตรวจ ATK ซึ่งขณะนั้ก็มืวางจำหน่ายอยู่ทั่วไป และในชีวิตวิถีใหม่(New N orm al^ 'น 
ต่อไปคงต้องมีขุด ATK ไว้ประจำบ้าน เพื่อตรวจเข็คเป็นระยะทุก ๑๔ วัน และก็ต้องมืยาฟาวิพิราเวียร์ 
และสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจรไว้ประจำบ ้านเข ่นก ัน เพ ื่อ เวลาต ิดเช ื้อแล ้วจะได ้ใซ ้ป ึองก ัน 
เพ่ือไมให้เช้ือไวรัสลงปอดได้ ซึ่งตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็กำลังศึกษาระเบียบอยู่ว่า 
เป็นอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถจัดชื้อได้หรือไม่ และอีกหนื่งความจำเป็นที่ต้องจัดชื้อขุดตรวจ ATK น้ี 
ก็เพราะว่าหากโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะดำเนินการเปีดการเรียน 
การสอนแล้ว ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องบังคับให้มืการตรวจหาเชื้อ ก่อนการเป็ดการเรียนการสอบ 
อย่างแน่นอน ซึ่งในส่วนของสถานการศึกษานี้นก็คงสามารถจัดชื้อได้ตามระเบียบ สำหรับส่วนของ 
พ ี่น ้องประขาขนน ี้นก ็ย ังต ้องศ ึกษาระเบ ียบ เพ ื่อความข ัดเจนอ ีกคร ั้ง ในส่วนนี้ก ็เป็นส่วนที่ 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกำลังดำเนินการพิจารณา ทางท่านปลัดฯ ก็ได้ให้คำแนะน่า 
ว่าหากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะดำเนินการจัดชื้อนั้น ก็ต้องเป็นในรูปแบบสาธารณะ 
ค ือพ ื่น ้องประขาขนทุกคนสามารถเข ้าถ ึงได ้โดยไม่ม ืค ่าใซ ้จ ่าย สำหรับการช ่วยเหล ือในเร ื่อง 
เจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์นั้น ขอให้ท่านปลัดสำรวจปริมาณคงเหลือของทางองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน เพ่ือพิจารณาให้การช่วยเหลือสนับสบุนต่อไปครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดฯ ครับ

นางณัซชา สิทธิไพศาล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติท ุกท่าน ดิฉันนางณัซขา สิทธิไพศาล 
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขออนุญาตแจ้งที่ประขุมขณะนี้ ทางองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน มีจำนวนเจลแอลกอฮอล์อยู่ที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย จำนวนท้ังส้ิน ๔ กล่อง  ๆ ละ ๑๓ 
ลิตร เพ่ือใข้ในสำนักงาน และมีนี้ายาพ่นแอลกอฮอล์ จำนวนประมาณ ๓๐๐ ลิตร ขออนุญาตน่าเรียน 
ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ



๓๒

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ขอสอบถามท่านปลัดฯ ว่าเราสามารถที่จะสนับสบุน 

ในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งได้หรือไม่ เพราะตามที่ท่านสมาขิกแจ้งมานั้น จะเป็นในรูปแบบครัว 
ก ล างท ี่ท ำอ าห ารแ ล ้วแ จก จ ่ายผ ู้ได ้ร ับ ค วาม เด ือ ด ร ้อ น  ไม ่ได ้เป ็น การน ำไป แจกตามบ ้าน  
ไม่ทราบว่าอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น จะสามารถให้การสนับสนุนกับครัวกลาง 
ดังกล่าวได้หรือไม่ ขอท่านปลัดฯฃ้ีแจงด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดฯ ครับ

นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ในเรื่องความช่วยเหลือนั้น จำเป็นต้องอ้างอิงระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าไข้จ่ายในการช่วยเหลือประขาขน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน กรณีสาธารณภัยนั้นโดยหลักก็จะสนับสบุน ผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน 
ตามท่ีได้รับการร้องขอรับการสนับสบุนมาครับ แต่ก็มีอีกช่องทางหนึ่งคือในรูปคณะกรรมการช่วยเหลือ 
ประขาขน ที่จะสามารถให้การสนับสบุนได้ แต่ต้องเป็นกรณีประขาขนร้องขอเข้ามาเป็นรายบุคคล 
เพื่อคณะกรรมการจะได้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือเป็นรายไปครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ขอบคุณท่านปลัดฯ ที่ไดืไห้ข้อมูลลำหรับเรื่องขั้นตอน 

การดำเน ิน งาน ขอความ ช ่วยเห ล ือ  ก ็ขอฝากท ่าน ปล ัดฯ ประสานก ับท ่านสมาข ิกในพ ื้นท ี่ 
ในเรื่องของเอกสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือนะครับ ในส่วนของการประขุมคณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัดลำพูนนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก็จะได้ร่วมหารือกับทางคณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพ่ือหาแนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนต่อไปครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ท่านถนอม จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ



๓๓

นายถนอม เมืองสุวรรณ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายถนอม เมืองสุวรรณ์ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอบ้านโอ่ง

ผมในฐานะสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เขต ๒ อำเภอบ้านโอ่ง ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่เห็นความสำคัญ 
เรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องประซาซน ในพื้นท่ีตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโอ่ง ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภา - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือโม'
- ถ ้าไม ่มี “ กระผมในนามสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูน ขอขอบคุณเพ่ือนสมาขิก หัวหน้าส่วนราขการและข้าราซการทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประขุม 
ท่าให้ภารกิจของสภาฯ เสร็จส้ินไปด้วยดี”

- การประชุมในวันนี้ ฃอบิ๒ประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

รับรองความถูกต้อง

ส.ต.ท.
(บมณี)

เลขานการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประขุม



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสาม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๔๖๔ เวลา ๑๔.๐0 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประชุมตรวจรายงานฯ ในวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๔๖๔.

(ลงซ่ือ)
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กรรมการ
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(นายบุญเลิศ อินบุรี)

กรรมการ

(ลงซ่ือ) SK l'T ' จ \ f i  กรรมการ
(บายธนารักษ์ วงศ์ษา)

(ลงซ่ือ)
(นายพัฒนเดช สมบูรณ์ขัย)

กรรมการ

(ลงซ่ือ)
(นายสุรลิทธ้ี วงศ์การณ์)

กรรมการ/เลขานุการกรรมการ

สภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้มีมติรับรองรายงาบการประชุมฯในคราวการประชุมสภาฯ 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ีส่ี คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ เรียบร้อยแล้ว

(นายกัลปี สะคำปีน)
ประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน


